

TỔ CHỨC DU XUÂN, LỄ PHẬT ĐẦU NĂM

Đầu năm du xuân truy hội và đi Lễ chùa đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường, ngày 30/03/2024 (tức ngày 21/02 ÂL) trường Tiểu học Vĩnh Xá đã tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên đi du xuân tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự- Chùa Cây Thị- Chùa Tam Chúc.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Chùa Địa Tạng Phi Lai (tên Nôm còn gọi chùa Đùng) tọa lạc ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm. Về quy mô, chùa có Tam bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, đức Thánh hiền; nhà ở, giảng đường, nhà khách, nơi ở của Phật tử. Ngôi chùa vừa có kiến trúc đẹp, vừa gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục mà bất kỳ ai có dịp đến đây cũng có thể cảm nhận.



Quần thể ngôi chùa nằm ẩn dật giữa khu rừng xanh mướt, khoáng đạt.

Tại đây, tòa Tam Bảo là tòa lớn nhất trong ngôi chùa. Trong đó, bức tượng Đức Địa Tạng tại trung tâm cực kỳ uy nghiêm mà cũng rất hiền từ giúp làm tôn lên được vẻ đẹp của ngôi chùa. Đồng thời trong quần thể chùa Địa Tạng Phi Lai Tự còn rất nhiều tòa kiến trúc khác như điện Đức Ông, điện Đức Thánh Đạo Hiền, tòa điện Phật Quan Thế Âm, các khu nhà ở dành cho tăng ni, tòa để Phật tử nghe giảng đạo

và tổ chức những khóa tu bổ ích để các bạn có thể đến và trải nghiệm cuộc sống tu tập tại đây.

Hiện nay, chùa thường xuyên thu hút đông đảo du khách tìm đến để thưởng ngoạn cảnh quan cũng như đi tìm lại những khoảnh khắc thanh bình trong góc khuất tâm hồn giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ thanh vắng.

Điểm đến tiếp theo là Chùa Cây Thị, tọa lạc ở thôn Chè Trình, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ngôi chùa này được Đại đức trụ trì Thích Huệ Hạnh dày công kiến tạo với nhiều kiến trúc Phật giáo giá trị, khang trang.



Chùa có tên là chùa Cây Thị sở dĩ vì cạnh ngôi chùa cổ là cây thị với niên đại hàng trăm năm tuổi.

Điểm đặc biệt nhất ở chùa Cây Thị là những chiếc đèn lồng được thắp sáng trên khắp lối đi. Đây chính là điểm khác biệt của chùa Cây Thị khác hẳn những ngôi chùa khác. Theo thầy Thích Huệ Hạnh, những chiếc đèn lồng nơi cửa Phật tượng trưng cho ý nghĩa tâm linh. Điều này có nghĩa là ước muốn của mọi người đều được tuệ giác của Đức Phật và ngọn nến cháy sáng bên trong tượng trưng cho sự giác ngộ.

Và điểm cuối cùng, cả đoàn dừng chân là chùa Tam Chúc, tọa lạc ở một vị trí rất đặc biệt, nằm ngay giữa những dãy núi đá, phía trước là vịnh, hồ nước. Như một cảnh sắc tuyệt thế giữa nhân gian, ngôi chùa thu hút được nhiều du khách tới đây bởi sự tò mò và tráng lệ của mình.



(Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chùa Tam Chúc)

Chùa Tam Chúc cổ được xây dựng từ thời nhà Đinh, gắn với truyền thuyết "Tiền Lục nhạc - hậu Thất Tinh". Theo đó, trên dãy núi 99 ngọn nằm ở phía Tây Nam hướng về chùa Hương có 7 ngọn núi gần làng Tam Chúc. Tích xưa kể lại cả bảy ngọn núi này đều xuất hiện một đốm sáng lớn tựa như 7 ngôi sao, sáng suốt đêm ngày. Ánh sáng lung linh từ trên cao rọi xuống một vùng rộng lớn. Dân làng gọi đó là núi "Thất Tinh" và ngôi chùa ở đây được gọi là chùa "Thất Tinh". Sau đó, có người đến núi Thất Tinh đục đẽo, hòng lấy đi 7 ngôi sao đặc biệt đó. Họ chắt cùi thành đồng lớn và đốt nhiều ngày khiến cho 4 ngôi sao bị mờ dần đi, cuối cùng chỉ còn lại 3 ngôi sao. Vì thế, chùa "Thất Tinh" sau này được đổi thành chùa "Ba Sao" và thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) cũng được lấy tên gọi từ tích ấy.

Chuyến đi này đã đem đến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường niềm phấn khởi với mong muốn đầu năm với chuyến du xuân trọn vẹn ý nghĩa sẽ đem lại nhiều may mắn, thuận lợi, vạn sự như ý trong công việc. Đây cũng là dịp cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể hiểu nhau hơn, tăng thêm tình đoàn kết, sự gắn bó lẫn nhau để có thể cống hiến hết mình trong năm 2024.